



ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามที่กรมธุรกิจพลังงานจะดำเนินการคัดเลือกโดยนำรายชื่อจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมบังคับคดี ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมธุรกิจพลังงาน นั้น

บัดนี้ กรมธุรกิจพลังงานได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมบังคับคดี ลำดับที่ ๔๘ ถึงลำดับที่ ๕๗ มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมธุรกิจพลังงาน และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมธุรกิจพลังงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โดยวิธีการสัมภาษณ์และทดสอบทักษะการปฏิบัติด้านคอมพิวเตอร์

เลขประจำตัวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง	เลขประจำตัวผู้สอบแข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ-ชื่อสกุล
๐๐๑	๖๕๒๐๐๐๙๒	นางสาวกรรณก ไชยศรี

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้อง ๑๙๒ ชั้น ๑๙ กรมธุรกิจพลังงาน ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี เลขที่ ๕๕๕/๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ให้ไปถึงสถานที่สอบ และรายงานตัวก่อนเริ่มสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที

๓. ข้อปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จึงให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

(๑) ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนเข้าห้องสอบและตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่สอบ

(๒) ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง ก่อนเข้าห้องสอบและ/หรือตัวอาคารสอบ

(๓) ระหว่างพักรอในสนามสอบ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินปฏิบัติตามวิธีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

/(๔) ผู้เข้ารับ...

(๔) ผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง จะต้องแสดงเอกสารใบรับรองหรือเอกสารหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ในระยะเวลาไม่เกิน ๔๘ ชั่วโมง ก่อนวันรายงานตัว โดยการตรวจแบบ RT - PCR หรือการตรวจแบบ ATK (Antigen Test Kit) จากสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการที่เข้ารับการตรวจ หรือกรณีที่ผู้เข้ารับการประเมินฯ ใช้ชุดตรวจด้วยตนเอง ให้แนบบรูปถ่ายแสดงผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง โดยถ่ายพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ โดยต้องระบุวัน และเวลาในการตรวจ มาแสดงเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งดังกล่าว กรณีผู้เข้ารับการประเมินฯ นำรถยนต์ส่วนตัวมาจอดในอาคารจอดรถของศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจอดรถด้วยตนเอง อัตราค่าจอดรถชั่วโมงแรกฟรี ชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ ๓๐ บาท และกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบด้วยหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๗๙๔ ๔๓๑๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช)
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

สแกน QR CODE Add Line Official “HR DOEB”
เพื่อรับข่าวสารจากทางกรมธุรกิจพลังงาน

